

BIZ ลุยประมูลงาน 1 พันล้านบาท

● คาดได้งาน 50% หนุนรายได้ปีหน้าโต 10%

BIZ ใส่เกียร์ลุยประมูลงานใหม่กว่า 1,000 ล้านบาท คาดได้งาน 50% จ่อทยอยรัฐผล ในปีหน้า หนุนรายได้ปีหน้าโต 10% โช่วแบ็กล็อกในมือ 1,350 ล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้ทยอยรับลดลงจากปีก่อน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่าแนวโน้มผลประกอบการปี 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแผน ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่ารายได้มีโอกาสเติบโต 10% จากปี 2560 เนื่องจากปริมาณคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาพรวมอุตสาหกรรมเติบโตในทิศทางที่ดี

โดยบริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประมูลมูลค่ารวมประมาณ 800-1,000 ล้านบาท โดยงานดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นงานของภาครัฐ คาดหวังจะได้รับงาน 50% และน่าจะทยอยทราบผลต่อเมื่อในปี 2561

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวลดลงจากปี 2559 ที่มีรายได้ 743.23 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 70.24 ล้านบาท เนื่องจากงานส่วนใหญ่บริษัทมีการรับรู้รายได้ในปี 2559 จากเดิมที่คาดว่าจะรับรู้ในปี 2560 ส่งผลให้ผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 1,350 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2560 บางส่วน และส่วนที่เหลือทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปีถัดไป

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่าในวันที่ 9 มกราคม 2561 จะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญ



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย BIZ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% คิดเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น หรือ 130 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้น

อีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีก 35% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ร่วมทุน ประกอบธุรกิจ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่ให้คำปรึกษาและรับการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในรูปแบบการรักษา ด้วยวิธีรังสีรักษา และเคมีบำบัด

สำหรับขนาดของโรงพยาบาลให้บริการรองรับผู้ป่วยแบบพักรักษาในจำนวน 30 เตียง, ขนาดอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น และมีเครื่องฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 500 ราย/ปี โดยให้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลักๆ คือ แบบชำระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง

“การลงทุนดังกล่าวเราใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน โดยเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว, ขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์ทางด้านการฉายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย, เพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ผลักดันผลการดำเนินงานในอนาคตเติบโตอย่างก้าวกระโดด” นายสมพงษ์ กล่าว ■